

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị
tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
của Ủy ban Quốc gia**

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2017

Năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, đoàn thể, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi đạt được nhiều kết quả. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,6 triệu người cao tuổi thuộc diện chính sách; hơn 1,15 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 18.880 người từ 100 tuổi; 912.357 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; hơn 1,27 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi chăm sóc sức khỏe; 61.609 lượt người cao tuổi bị bệnh nặng đã được nhân viên y tế đến nhà chăm sóc; 202.377 lượt người cao tuổi được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Nâng tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 92,8%, cao hơn tỷ lệ bao phủ toàn dân (85%); Hơn 540.000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không.

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi” với nhiều hoạt động hỗ trợ, chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, khó khăn; Nhiều hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thu hút trên 3 triệu người cao tuổi tham gia; 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt đề án/kế hoạch nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người cao tuổi.

Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, thiếu quan tâm, chỉ đạo, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa chủ động bố trí kinh phí và triển khai thực hiện.

Việc thực hiện Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” ở nhiều địa phương còn chậm. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách luật pháp chưa kịp thời, thường xuyên. Việc thông tin báo cáo của một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa có cơ sở dữ liệu về người cao tuổi do vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, cũng như hoạch định và xây dựng chính sách về người cao tuổi.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chủ đề năm 2018 là “xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành, toàn xã hội về Luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; đồng thời thông qua truyền thông nhằm huy động xã hội hóa để chăm sóc người cao tuổi; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; Tập trung những nhiệm vụ sau:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Hội người cao tuổi Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật; các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi và trợ giúp xã hội.

b) Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai việc thành lập khoa lão; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi (Điều 12, 13).

c) Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, địa phương bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án đối với người cao tuổi theo quy định Luật người cao tuổi (Điều 13, 21, 24).

d) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; Trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

đ) Các Bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, các Đề án, dự án thuộc Chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

e) Trung ương Hội người cao tuổi: Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”, Chương trình: “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biên đảo”; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người cao tuổi và giám sát có hiệu quả việc thực hiện Luật người cao tuổi; Đánh giá tổng kết và hướng dẫn xây dựng, phát triển Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; Tiếp tục hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Chủ động cân đối, phân bổ nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi theo quy định. Lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012- 2020; Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020; Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cơ sở; “Tháng hành động vì người cao tuổi”; Chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; Huy động nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người cao tuổi.

h) Văn phòng Ủy ban Quốc gia tham mưu, giúp Ủy ban Quốc gia: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai các hoạt động năm 2018; Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi; Tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Công tác người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết của Ủy ban Quốc gia; Tham gia đánh giá Chương trình hành động Quốc tế về người cao tuổi (MIPAA) lần thứ 3 theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng UBQG NCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, Vụ QHDP, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 135

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng